

# PYLON หนึ่งเดียวใน mai ควารางวัล Best Under a Billion จาก Forbes



ไพลอนสุดเจ๋ง ควารางวัล Best Under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia ในด้านศักยภาพในการดำเนินงาน การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่น และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในอัตราที่สูง ในขณะที่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย



นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes Asia ในหัวข้อรายงานการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนเข้าสู่ทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia's 200 Best Under a Billion โดยในปีนี้มี 9 บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ผ่านการคัดเลือกการจัดอันดับของ Forbes Asia โดย บมจ.ไพลอน (PYLON) เป็นบริษัทจดทะเบียนเพียงหนึ่งเดียวของ mai ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

โดยเกณฑ์การจัดอันดับของ Forbes Asia จะคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีบริษัทที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นทั้งหมด 15,000 บริษัท จาก 15 ประเทศ เพื่อที่จะหาสุดยอดบริษัทเพียง 200 บริษัท การที่ PYLONได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เป็นบริษัทที่ขนาด ไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีคุณภาพไม่แพ้บริษัทขนาดใหญ่อื่นๆเลย การเข้าสู่ทำเนียบ 200 Best Under a Billion ของ PYLON แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงาน การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่น และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในอัตราที่สูง ในขณะที่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไม่เอื้ออำนวยนัก

บริษัทที่จะเข้าสู่ Asia's 200 Best Under A Billion ได้จะต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้ประจำปีระหว่าง 5-1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) และอัตรากำไรสุทธิก่อนภาษี (pretax margin) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขาย และกำไรสุทธิต่อหุ้นมีการเติบโตในช่วง 1 ปีและ 3 ปีล่าสุด และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 0.

75 เท่า

สำหรับไพลอนประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะ รั้วจังก่อเสาเข็ม งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting) และงานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) และให้บริการก่อสร้าง โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ซึ่งทิศทางธุรกิจในระยะยาวของ PYLON ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากการประกาศเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแหล่งงานที่สำคัญให้กับ PYLON ในอนาคต” นายบดินทร์กล่าว